

พระบรมราชโองการ

ในพิธีเปิดหอประชุมราชแพทยาลัย และ

พิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๕

การสร้างหอประชุมสำหรับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดปีเช่นนี้ เป็นความคิดที่ดี ข้าพเจ้ามีความยินดีด้วยเป็นอันมากที่การสร้างหอประชุมนี้ได้สำเร็จด้วยความสามัคคีธรรมร่วมกันทุกฝ่ายด้วยดี หวังว่าหอประชุมนี้จะอำนวยประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สืบไป

ตามรายงานของนายกรรมการ ปรากฏว่า ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา และอนุปริญญาเป็นจำนวนมากกว่าปีที่แล้วๆ มา โดยเฉพาะแพทยศาสตร์มีผู้สำเร็จเป็นจำนวนมาก เป็นประวัติการณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ เป็นที่น่าพอใจว่า ชาตินของเราได้เพิ่มปริมาณผู้มีความรู้ความสามารถขึ้นอีกอันวิชาแพทยศาสตร์นี้ข้อสำคัญก็คือการรักษาพยาบาลและทำนุบำรุงให้ประชาชนพลเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ป่วยไข้ มีพลาอนามัยและสุขภาพสมบูรณ์เพื่อจะได้ประกอบภารกิจให้บังเกิดเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ บุคคลใดแม้จะมีวิชาความรู้อื่นๆ ดีเพียงไร แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรงมีการป่วยเจ็บอยู่เสมอ ก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการงานใดๆ ให้สำเร็จประโยชน์ได้ ฉะนั้นวิชาแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การที่เราผลิตแพทย์ขึ้นได้มากเท่าไรก็เป็นที่น่าพอใจ ประชาชาติของเราจะได้รับความสุขสมบูรณ์ในร่างกายดีขึ้นชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบใจบรรดาเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายต่างได้พากเพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในอันที่จะให้ มหาวิทยาลัยก้าวหน้าและเจริญยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

ในส่วนนักศึกษาที่สำเร็จวิชาตามหลักสูตรปริญญา และอนุปริญญา ตามประเภทวิชาต่างๆ ในปีนี้ ก็สมควรได้รับการชมเชยที่อุตสาหะบากบั่นหมั่นเพียรจนสำเร็จผลได้รับปริญญา และอนุปริญญา เป็นเครื่องเชิดชูเกียรติสำหรับประกอบอาชีพในภายหน้า และขอตักเตือนว่า ให้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้โดยเคร่งครัด และพยายามค้นคว้าแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อนึ่ง เป็นที่น่ายินดีที่ปรากฏว่า มีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านได้อุทิศเงินให้เป็นทุน เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีองค์การในต่างประเทศช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยส่งอาจารย์มาสอน ทั้งได้ให้ทุนแก่อาจารย์เพื่อไปศึกษาและดูงานในต่างประเทศด้วย